

คูดวงออนไลน์

(22 พฤษภาคม 2558)

โดย ชรรมาชิปติ

ความรักที่อิงอยู่กับผลประโยชน์มากเกินไป อาจสร้างความทุกข์ได้

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า เมตตาพ่อค้าพานิช เกิดวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เวลา 12.54 น. ชลบุรี เพศหญิง

พี่น้องตาเดิมของคุณ เมตตาพ่อค้าพานิช บอกว่า คุณเป็นคนค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมาก จนสามารถออกไปในทางคือได้ ประกอบกับคุณเป็นคนใจกล้า ใจถึง ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย

ดังนั้น ชีวิตคุณจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิด อย่างจับปล้นทันที และที่น่าเป็นห่วงก็คือ โอกาสที่จะเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล จนแม้กระทั่ง อาจจะมีโอกาสติดคุกก็ได้

จึงต้องขอเตือนให้คุณระมัดระวังในการดำเนินชีวิตด้วย จะได้ไม่พลาดพลั้ง

คำถามแรก ทำงานที่เหมาะสมกับดวงชะตา ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเรื่องราวระหว่างประเทศ ชอบติดต่อคบหาต่างชาติ อนาคตมีโอกาสทำงานต่างประเทศหรือไม่

ดวงชะตาเรื่องงานของคุณค่อนข้างจะคลุมเครือมาก มีงานหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้ และเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องราว เนื่องจากผมได้ติดต่อคุณกลับไป แต่คุณไม่ได้ตอบกลับ ก็เลยไม่สามารถจะเจาะลึกเรื่องงานลงไปได้อย่างจำเพาะเจาะจง

แต่ก็พอจะบอกได้ว่า งานของคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การบริการ เป็นหลัก เอาแค่นี้ละครับ แต่หากคุณมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็เขียนเข้ามาถามได้นะครับ

แม้ว่า ในดวงชะตาเดิมของคุณจะเห็นความสัมพันธ์ของคุณกับเรื่องต่างประเทศ และ เรื่องเร้นลับ แต่โอกาสที่คุณจะได้ไปทำงานในต่างประเทศหรือไม่ตามที่คุณถามมา กลับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก

ความหมายก็คือ ดวงเรื่องไปทำงาน หรือ อาศัยในต่างประเทศของคุณค่อนข้างจะยาก แต่หากคุณจะฝันไปด้วยเหตุผลเพราะว่า การเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องไม่ยากเหมือนสมัยก่อน การไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศของคุณ จะเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้แก่คุณอย่างมากทีเดียว

พูดตรงๆก็คือ ดวงเรื่องการไปทำงานในต่างประเทศของคุณไม่ดี ไม่แนะนำให้ไปครับ

คำถามที่สอง ดวงนี้ไม่มีเนื้อคู่ ต้องอยู่คนเดียวจนตายใช่ไหมคะ

พื้นชะตาเดิมในเรื่องคู่ของคุณบอกว่าคุณไม่ขาดเรื่องคู่ เพราะคุณจัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่ง แต่เรื่องชีวิตคู่ของคุณค่อนข้างจะเสียด แม้ว่าคุณจะสามารถหาคู่ได้ ก็เกรงว่าจะอยู่กันไม่ยัด ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 คุณก็อาจจะมามีคู่มาแล้วก็ได้

สาเหตุที่ทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องคู่ครอง นอกเหนือจากการพิจารณาจากดวงดาวที่ให้คุณให้โทษแก่คุณแล้ว ผมขอแปลความหมายออกมาให้คุณได้เห็นเป็นรูปธรรมสักหน่อย

คุณเป็นคนที่มีความจินตนาการในเรื่องของความรักสูง เป็นคนรักง่าย แต่ก็หน่ายเร็ว ความคาดหวังในเรื่องความรักของคุณมักจะเกี่ยวพัน หรือ ผูกโยงกับเรื่องทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ ซึ่งมักจะลงท้ายด้วยการสร้างความทุกข์ ความผิดหวังแก่ตัวคุณ

ดังนั้น ในวัย 36 ปีของคุณ หากยังคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องชีวิตคู่ และ รัก คุณจะต้องลดความคาดหวังในเรื่องของการได้มา การครอบครอง ผลประโยชน์ต่างๆ ใ้มาก และ นึกถึงการให้ความรักของตนเองออกไปด้วย

ถ้าคุณสามารถปรับตัวได้ เรื่องชีวิตคู่ก็อาจจะประสบความสำเร็จได้บ้าง

คำถามที่สาม มีโอกาสมีที่ดิน หรือ บ้านเป็นของตัวเองไหม

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับการจะมีบ้านของคุณก็คือ คุณค่อนข้างจะใช้จ่ายเก่ง ทำให้เงินที่จะเหลือเก็บไม่ค่อยมี โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานี้ กระเป๋าเงินของคุณคล้ายกับจะรั่วทีเดียว

ช่วงที่น่าเป็นห่วงในอนาคตก็คือ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนกระทั่งถึงต้นปีพ.ศ. 2561 เป็นช่วงเวลาที่จะต้องระวังในเรื่องหนี้สิน การเจ็บไข้ได้ป่วย จนอาจต้องเข้าโรงพยาบาล และ อาจจะต้องถึงถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ จนร้ายสุดก็อาจจะถึงติดคุกได้

การจะมีบ้านเป็นความคิด และ ความพยายามที่ดี แต่ในช่วงเวลานี้จนถึงต้นปีพ.ศ. 2561 ยังไม่ค่อยเหมาะที่จะสร้างภาระผูกพันเป็นหนี้เป็นสินระยะยาว ควรจะรอเวลาหลังจากนั้น ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนอกเหนือจากนี้

ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างรังของตัวคุณเองนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเมตตา พ่อค้าพานิช ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า เจต ครับ

